

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดยังแกว่งในกรอบผลประชุมเฟดคืบนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังเคลื่อนไหวใกล้เคียงเมื่อวานนี้ โดยดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบต่อไป เพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในคืนนี้

*เข่นร่วงลงต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พุ่งขึ้นหลังจากธนาคารกลางตุรกี ได้สร้างความประหลาดใจ ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก เพื่อสกัดเงินทุนไหลออกจากประเทศ

*ธนาคารกลางตุรกีประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกประเภท ในการประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนนี้ โดยที่ไม่สนใจการคัดค้านจากนายกรัฐมนตรีตอยยิบ เออร์โดแกน ขณะที่ธนาคารกลางตุรกีกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องค่าเงินลีร์ที่กำลังทรุดตัวลง

*ค่าเงินลีร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 2.18 ต่อดอลลาร์ หลังมติดังกล่าว จากที่อ่อนค่าไปแตะระดับ 2.39 ต่อดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์ โดยการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ตลาดเกิดความหวังว่าจะช่วยยุติแรงขายในตลาดเกิดใหม่ และกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ว

*ดอลลาร์และยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน โดยตลาดคลายความกังวลเรื่องการดิ่งลงของตลาดเกิดใหม่บางประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับลดมาตรการกระตุ้นลงอีก

*เฟดจะเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายในวันนี้ และค่อนข้างแน่นอนว่า เฟดจะลดโครงการซื้อพันธบัตรเป็นครั้งที่ 2 สู่ระดับ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากระดับ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน แต่เฟดอาจจะคงการประกาศที่ว่า จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.896 บาท

*09.03 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.88/90 จาก 32.90/92 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.87/91 จาก 32.89/93 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.23/25 จาก 102.95 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3657/59 จาก 1.3668 เมื่อวาน

"วันนี้ก็คงจะยัง sideways ต่อไป รอผลประชุมเฟดคืนนี้ ซึ่งก็น่าจะมีการลดวงเงิน QE อีก แต่คนคงไปโฟกัสว่า จะส่งสัญญาณถอนให้หมดในปีนี้อยู่หรือเปล่า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ และมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เพื่อรอผลการประชุมของเฟดในคืนนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ลงอีก แต่นักลงทุนจะติดตามการส่งสัญญาณจากเฟดว่า จะทำอะไรกับวงเงิน QE ที่เหลืออยู่ในช่วงต่อไปของปีนี้ สำหรับการเมืองในประเทศ ยังเป็นปัจจัยที่กระทบให้นักลงทุนบางส่วนชะลอเข้าทำธุรกรรมในตลาด ก่อนจะถึงการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.นี้ โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.85 และแนวรับที่ 32.95

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้